



โครงการสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สาระสำคัญของโครงการ (Narrative Summary )	เครื่องชี้วัดความสำเร็จ (Objective Verifiable)	วิธีพิสูจน์ (Means of Verification)	เงื่อนไขสำคัญ (Important Assumptions )
<p><u>GOAL</u></p> <p>- เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>	<p>- ไม่มีข้อร้องเรียนภายในหน่วยงาน</p>	<p>- ประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>- ตรวจสอบข้อร้องเรียน</p>	<p>- জন.ส.ส.สุขในสังกัด มีความสามัคคี ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย</p>
<p><u>PURPOSE</u></p> <p>๑. เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี มีผลงานที่ดี</p> <p>๒. เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ</p>	<p>๑. มีชมรมสร้างเสริม คุณธรรม และจริยธรรม</p> <p>๒. มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p>	<p>- แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- รง.การให้การดำเนินงาน</p>	<p>ข้าราชการ และพนักงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน</p>
<p><u>OUTPUT</u></p> <p>๑. มีระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๒. มีกิจกรรมการดำเนินการด้านคุณธรรม และจริยธรรมทุกเดือน</p> <p>๓. มีการประเมินผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. จำนวนผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๒. สรุปผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. ตรวจสอบช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล</p>	<p>มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม</p>

สาระสำคัญของโครงการ (Narrative Summary)	เครื่องชี้วัดความสำเร็จ (Objective Verifiable)	วิธีพิสูจน์ (Means of Verification)	เงื่อนไขสำคัญ (Important Assumptions)
<p><u>INPUT</u></p> <p>๑. จัดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริยธรรม เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมร่วมในการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>๓. สร้างเสริมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาทุกวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๔. เผยแพร่ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารคุณธรรมและจริยธรรม</p>	<p>๑. ประชุมประจำเดือน ๑๒ ครั้ง/ปี</p> <p>๒. มีคณะกรรมการในการดำเนินงานทุกกิจกรรม</p> <p>๓. ประกอบกิจกรรมทางศาสนาทุกวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๔. เผยแพร่ให้ข้าราชการและพนักงานเปิดรับข้อมูลข่าวสารทาง Web Site</p>	<p>รายงานการประชุม จำนวนผู้ที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>- ข้าราชการและพนักงานประกอบกิจกรรมด้วยความเต็มใจ</p>



(ลงชื่อ)

(นายศรายุทธ ภาณุมนต์วาที)  
เลขาธิการชมรม

ผู้เสนอโครงการ



(ลงชื่อ)

(นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์)  
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ผู้เห็นชอบโครงการ



(ลงชื่อ)

(นายอุทัย นิปีการสุนทร)  
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ผู้อนุมัติโครงการ